

## การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ เตรียมความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) เป็นมหาวิทยาลัยเปิดในระบบทางไกลแบบไม่มีชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและทุกสาขาอาชีพให้ได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จะนำไปใช้ในประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน การศึกษาในระบบทางไกลช่วยเอื้ออำนวยให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ แต่ใช้วิธีการศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้ รูปแบบในการจัดการศึกษาเป็นลักษณะการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา โดยการจัดสาระของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆของวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ ในรูปของชุดการสอน เรียกว่า **“ชุดวิชา”** ซึ่งแต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ชุดวิชาหนึ่งแบ่งหน่วยการสอนออกเป็น 15 หน่วย แต่ละหน่วยการสอนใช้เวลาศึกษาประมาณ 12 ชั่วโมง/สัปดาห์

มสธ.จัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค แบ่งปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาค แต่ละภาคการศึกษาใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 1-3 ชุดวิชา จนครบจำนวนชุดวิชาตามหลักสูตรในสาขาวิชาที่ศึกษา ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เท่า ของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็นกิจกรรมที่มสธ.จัดให้กับนักศึกษาตามข้อกำหนดของหลักสูตร การศึกษากล่าวคือ หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาได้กำหนดให้มีชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเป็นชุดวิชาบังคับในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร หรือเหลือชุดวิชาที่จะต้องศึกษาไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตรรวมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพด้วย ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและให้เป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีคุณภาพต่อสังคม

มสธ.ได้จัดกิจกรรมอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครั้งแรกเมื่อวันที่ 15-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) บางขุน จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ภาคกลาง มีชื่อเรียกว่า “ป.วค.1 (บางขุน 1)”

เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพถูกต้องตามเกณฑ์แล้ว มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องชำระค่าที่พักและค่าอาหารในระหว่างการอบรม ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดไปพร้อมกันกับการแจ้งให้เข้ารับการอบรม ลักษณะของกิจกรรมที่นักศึกษาต้องปฏิบัติในระหว่างเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพจะประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน ดังนี้

1. กิจกรรมกลาง (Common Experience) เป็นกิจกรรมที่สร้างจากเนื้อหาวิชาของชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ช่วยให้นักศึกษารู้จักวิธีการทำงานร่วมกัน วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ การเข้าสังคม การสร้างเจตคติในระดับความสำนึก และการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของบัณฑิตทุกสาขาวิชา ดังนั้นนักศึกษาทุกคนที่เข้ารับการอบรมต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมกลางในลักษณะเดียวกัน

2. กิจกรรมเฉพาะสาขา (Professional Experience) เป็นกิจกรรมหรือประสบการณ์ของแต่ละสาขาวิชา สร้างขึ้นจากเนื้อหาวิชาของชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละชุดวิชา กิจกรรมส่วนนี้จะเน้นประสบการณ์ทางวิชาการวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ ดังนั้นนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาจะปฏิบัติกิจกรรมวิชาชีพแตกต่างกัน

หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคือ ฝ่ายอบรมประสบการณ์วิชาชีพ สำนักวิชาการ ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2504 7531-4 หรือทางเว็บไซต์ [www.stou.ac.th/](http://www.stou.ac.th/) → สำนักวิชาการ → ฝ่ายประสบการณ์ฯ → แนวปฏิบัติและบริการต่างๆเกี่ยวกับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

หากนักศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอย่างถูกต้องก็จะทำให้ นักศึกษาสำเร็จการศึกษาทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด



ภาพกิจกรรมอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (รหัสวิชา 41444)  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส่วน ใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 โทร.  
7467-8

=====

\* บรรณารักษ์ชำนาญการ หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ที่มา : 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2526). *เอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2526 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2526* เรื่องจดหมายจากนักศึกษาหลักสูตร ป.วค./ขอบคุณวิทยากรในการประชุม *เชิงปฏิบัติการชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู*. (เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย กล่องที่ 18 แฟ้มที่ 1)
2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (255๑). *คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช*. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.